



สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ	<p>พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10</p> <p>-เสนอข่าว กรณีกรม.และสนช.มีมตินำความกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10</p> <p>ในวันที่ 1 ธันวาคม จะมีการประชุม สนช.เพื่อพิจารณากฎหมายตามวาระปกติ แต่นายพรเพชร ในฐานะประธานฝ่ายนิติบัญญัติ อาจสั่งเลิกประชุมเร็วกว่าปกติ เพื่อเตรียมการเข้าเฝ้าฯ พร้อมกับประชุม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประมุขฝ่ายบริหาร นายพรเพชร ประธาน สนช. ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ประมุขฝ่ายตุลาการ และ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการฯ และจะมีการถ่ายทอดสดวาระประวัติศาสตร์ครั้งนี้ทางโทรทัศน์ โดยสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เป็นแม่ข่าย</p>
นสพ.ทุกฉบับ	<p>รัชกาลที่ 9 สวรรคต</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี แถลงหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดงานปีใหม่ได้ตามปกติ โดยขอให้งดจุดพลุ แต่สามารถประดับไฟหรือจัดทำเอฟเฟกต์เป็นจอแอลอีดีลักษณะเดียวกับในต่างประเทศ เพื่อให้การจัดงานปีนี้น่าประทับใจ และรักษาระดับการจัดงานปีใหม่ในระดับโลก ส่วนกิจกรรมอื่นจะเน้นสวดมนต์ข้ามปีและการแสดงความอาลัยเป็นหลัก ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบจัดกิจกรรมสำคัญ 2 กิจกรรมคือ กิจกรรม “ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2559” กำหนดจัดช่วงเช้าวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสะพานภูมิพล เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. มีการทำบุญมหาสังฆทานพระสงฆ์ 999 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง และเพลงสรรเสริญพระบารมี กิจกรรมเขียนโปสการ์ด และกล่าวคำปฏิญาณทำความดี ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 50,000 คนแรก จะได้รับเข็มกลัดที่ระลึกรูปเลข 9</p> <p>และกิจกรรม “แสงเทียนแห่งสยาม” เป็นกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2559 ต้อนรับปีใหม่ 2560 ซึ่งขอความร่วมมือห้ามจุดพลุหรือตะไล โดยกระทรวงวัฒนธรรมและกทม.จัดกิจกรรมในพื้นที่หลักคือสนามหลวง มีการสวดมนต์ข้ามปี และกิจกรรมจุดเทียนใจกลางเมือง ตลอดถนนพระราม 1 (แยกปทุมวัน) เชื่อมต่อถนนสุขุมวิท-ห้างสรรพสินค้า เอ็มควอเทียร์ และจัดพร้อมกันทั่วประเทศและทั่วโลก เริ่มเวลา 21.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยการยื่นถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 89 วินาที เวลา 23.45-23.50 น. ร่วมสวดมนต์เพื่อส่งท้ายปี 2559 ได้แก่ บทสวดนมัสการพระรัตนตรัยและบทสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เวลา 24.00 น. ร่วมกันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “พรปีใหม่” และในเวลา 00.09 น.วันที่ 1 มกราคม 2560 ร่วมกันจุดเทียนและสวดมนต์ในบทสวดเจริญชัยมงคลคาถา เพื่อต้อนรับปีใหม่ และเป็นการถวายพระพรชัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์</p>
สยามรัฐ	<p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศจัดกิจกรรม“ทำดีที่สุด ถวายเป็นพระราชกุศล” ทั้งสวดพระอภิธรรม ทำบุญตักบาตร บริจาคโลหิตและอวัยวะ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการในพื้นที่ห่างไกล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p>
สยามรัฐ คมชัดลึก บ้านเมือง ไทยรัฐ ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์	<p>นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยม สธ.</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ตรวจเยี่ยมกระทรวงสาธารณสุข และเป็นประธานประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2560 โดยนายกา ได้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. และข้าราชการ สธ.ต้อนรับ โดยพล.ประยุทธ์ได้กล่าวทักทายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอาคารสถานที่ และบอกว่า อยากให้ตัดแต่งต้นไม้ให้ดูโปร่งมากกว่านี้ โดยดูตัวอย่างที่ค่ายทหาร จากนั้นได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารกระทรวง และเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยมูลนิธิอภัยภูเบศรได้นำว่าสาวหลงมาผลิตเป็นสีผึ้งทาปากมอบให้นายกา ทดลองทา พร้อมกันนี้ยังได้ปั่นจักรยานทดสอบร่างกายด้วย</p> <p>-พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวช่วงต้นการประชุมว่า มาติดตามความก้าวหน้า ขอให้เร่งรัดให้เป็นรูปธรรม ในปี 2560-2561 จะต้องมีความชัดเจน โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณให้ได้ตามกรอบและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุขถือเป็นกระทรวงหลักของรัฐบาล ควบคู่กับกระทรวงศึกษาธิการ เพราะเป็นการสร้างคน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>และรักษาคน ซึ่งได้นำเรื่องความมั่นคงทางทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และจะทำแผนแม่บทที่ชัดเจนขึ้น และมีหลายประเด็นที่ย้ำ ทั้งเรื่องการป้องกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุในอีก 5 ปีข้างหน้า เรื่องการรักษาโรค ควรมีการสนับสนุนและพัฒนาเรื่องยาสมุนไพร มีช่องทางโซเซียลมีเดียให้ประชาชนเข้าถึงสรรพคุณการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคขั้นต้นที่มีราคาไม่แพง</p> <p>สำหรับความคืบหน้าการโอนค่ารักษาพยาบาลข้าราชการเข้าสู่ระบบประกัน ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อยุติ ได้ให้แนวทางไปคิดเพื่อไว้ และถ้าตัวเลขค่ารักษาพยาบาลมากขึ้น ก็ต้องมีแนวทางในการบริหารงบประมาณทำให้เพิ่มน้อยที่สุด</p> <p>- นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ได้มอบของที่ระลึกให้นายกรัฐมนตรี ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พร้อมทั้งนำเสนอประเด็นสำคัญในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ การบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงต่างๆ การปฏิรูประบบบริหารปฐมภูมิ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์เป้าหมายพัฒนาเด็กไทย 4.0 ให้แข็งแรง เก่ง ดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความแข็งแรง มีความมั่นคงด้านความปลอดภัย และมีส่วนร่วมกับสังคม พร้อมเสนอขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 3 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ 20 คณะแพทย์ กรอบ 5 ปี วงเงิน กว่า 1.3 แสนล้านบาท และพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิรองรับรัฐธรรมนูญ อาทิ เพิ่มค่าตอบแทนเพื่อจูงใจแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้อยู่ในระบบราชการ รวมทั้งเสนอแผนบริหารจัดการกำลังคน</p> <p>- เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้นำเสนอแผน สธ. 20 ปี และ 5 ปี โดยในส่วนของการทำงานที่จะให้คนไทยมีอายุยืน จะเน้นเรื่องการลดโรคที่ทำให้เสียชีวิตจำนวนมาก เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง อุบัติเหตุ ฯลฯ การให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดพฤติกรรมเสี่ยง ลดอาหารหวาน มัน เค็ม งดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งเสริมการออกกำลังกาย รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ มีการบูรณาการดูแลเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกัน รวมทั้งการลงทุนของโรงพยาบาลสังกัด สธ.ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโรงเรียนแพทย์ ส่วนทีมหมอครอบครัว จะเริ่มขับเคลื่อนอย่างจริงจังในปีงบประมาณ 2560 โดยเสนอของบประมาณกลางปีเป็นค่าตอบแทนให้แก่ทีมหมอครอบครัวที่ทำงานในระดับพื้นที่ 424 ทีม เป็นเงิน 850 ล้านบาท รวมทั้งเสนอขออัตรากำลังบรรจุเป็นข้าราชการให้แก่พยาบาล 11,000 อัตรา และกรณีที่พยาบาลเกษียณอายุราชการ ขออัตรากำลังคืนกลับมา สธ.ทั้งหมดให้มีการปรับขึ้นสู่ระดับชำนาญการพิเศษได้โดยไม่ต้องยุบตำแหน่ง และให้เพิ่มเงินสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)</p> <p>ทั้งนี้ นายกฯ ได้ขอให้กระทรวงดูแลในมิติเศรษฐกิจด้วย ในการสนับสนุนสมุนไพร และเครื่องมือแพทย์เพื่อให้ไทยพึ่งตนเองได้มากขึ้น อย.จึงได้ขอให้มีการใช้มาตรา 44 ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว ให้สามารถเพิ่มค่าตอบแทนให้กับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้พิจารณาเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนได้"</p> <p>- การประชุมในครั้งนี้ สธ.ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าในการพัฒนาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยตามแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559-2564 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 นอกจากนี้ อภัยภูเบศร เดย์ สป่า ได้จัดเตรียมอาหารสมุนไพรให้นายกฯ และคณะได้รับประทาน ได้แก่ ใก้อบสะเลเต สรรพคุณต้านการอักเสบ ช่วยย่อย กระพั้งหอมทอดไข่ เป็นสุดยอดยาบำรุงกำลัง โดยเฉพาะผู้ชาย เป็นยาอายุวัฒนะของขุนพันธรักษ์ราชเดช หูเสือบะช่อตำลึง ช่วยบำรุงทางเดินหายใจ สายบัวผัดกะปิ ที่มีเส้นใยสูงและมีแคลเซียมสูง และขนมอินทนิลอัญชันจากแป้งเท้ายายม่อม ช่วยฟื้นฟูผนังลำไส้ พร้อมด้วยสารสกัดน้ำดอกอัญชัน ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดส่วนปลาย กาแฟหมามูย ช่วยบำรุงสมอง บำรุงร่างกาย และชาข้าวกล้องคั่ว ช่วยระบบประสาทต้นตัว ป้องกันโรคเหน็บชา</p>
นสพ.ทุกฉบับ	<p>นโยบายออกกำลังกาย</p> <p>- เสนอข่าว ที่หน้าตีกลั่นตีไมตรี ทำเนียบฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำข้าราชการประจำทำเนียบรัฐบาลออกกำลังกายบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเป็นสัปดาห์ที่ 2 และกล่าวกับข้าราชการว่า ขอบขอบคุณคนที่ร่วมกิจกรรมงานที่ค้างต้องทำให้เสร็จ ออกกำลังกายเสร็จแล้วกลับไปทำต่อได้ ใครที่ลงมาไม่ได้ให้ออกกำลังกายในห้องพร้อมจังหวะ อย่าให้เสียงาน</p>
สยามรัฐ	<p>ร่างพ.ร.บ.เค็ดมิลด์</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.... หรือพ.ร.บ.โคดีมิลค์ มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคในกลุ่มทารกและเด็กเล็ก โดยควบคุมแนวทางการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์นมผงที่ใช้สำหรับทารกและเด็กเล็ก ได้แก่ การโฆษณา การติดต่อกับแม่เพื่อโน้มน้าวให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ควบคุมเรื่องการให้ข้อมูลว่าต้องเป็นความจริง ไม่ได้ห้ามการขายนมผง เด็กที่จำเป็นต้องใช้ยังสามารถหาซื้อได้ตามปกติ ทั้งตามร้านค้า ร้านขายยาและห้างสรรพสินค้า และไม่ได้ห้ามแพทย์แนะนำการใช้นมผงแก่แม่และผู้ปกครองของเด็กที่มีความจำเป็นต้องได้รับอาหารอื่นนอกจากนมแม่ ผู้ที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดคือทารกและเด็กเล็กที่ต้องใช้นมผง เพราะแม่และครอบครัวจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับนมผงมากขึ้น รวมทั้งอาจจะได้ซื้อนมผงราคาถูกลงในอนาคต เพราะบริษัทไม่ต้องนำค่าโฆษณามารวมในต้นทุนของนมผง</p>
สยามรัฐ ข่าวสด	<p>เปิดศูนย์บริการการแพทย์ -เสนอข่าว นพ.ไพศาล ตันคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตฯ 9 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทำพิธีเปิดป้ายคลินิกหมอครอบครัวศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 3 ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ</p>
ไทยโพสต์ แนวหน้า New)108 กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post	<p>วันเอดส์โลก -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันที่ 1 ธ.ค. ของทุกปีเป็น "วันเอดส์โลก" Key Massage สำคัญในปีนี้เป็น "ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์" จะสามารถนำไปสู่การลดการติดเชื้อรายใหม่ ลดอัตราการเสียชีวิต และลดการตีตราในสังคมได้ ซึ่งกรมฯ ได้รณรงค์ขอความร่วมมือให้หน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลทั่วประเทศจัดบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบทราบผลการตรวจในวันเดียว ภายใน 1 - 2 ชั่วโมง โดยผู้ที่สมัครประชาชนเลข 13 หลักทุกคนสามารถรับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีฟรีปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ จะมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560-2573 ตั้งเป้าหมายการระบาดของเอชไอวีภายในปี 2573 โดยกำหนดเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ คือ 1.ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย 2.ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหลือปีละไม่เกิน 4,000 ราย และ 3.ลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะลงร้อยละ 90</p>
บ้านเมือง	<p>กวาดล้างยาเสพติด -เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.เร่งดำเนินการกวาดล้างอาหารเสริม "แมงลัก" ออกจากตลาด ซึ่งเป็นเรื่องยากเนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆ ต้องขอความร่วมมือประชาชนเลิกคิดผอมทางลัด เลิกใช้ยาดังกล่าว จะช่วยลดช่องทางพ่อค้าหลอกขายยาเสพติด ด้าน น.ส.สถาพร อารักษ์วทนะ นักวิชาการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ขอให้ ออย. บังคับใช้กฎหมายให้เข้มแข็งและเด็ดขาดกว่านี้ ควรมีมาตรการข่มขู่ว่าสินค้าใดเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>การพัฒนาสมุนไพรไทย -เสนอข่าว นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรม "ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศด้านเครื่องสำอางและสมุนไพร" ว่า เป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาพืชสมุนไพรให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการระดมสมองระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านเครื่องสำอางสมุนไพร มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนกำหนดทิศทางการดำเนินโครงการ เตรียมความพร้อมโครงการสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ</p>
เดลินิวส์	<p>เปิดศูนย์การแพทย์แผนไทย -เสนอข่าว นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผอ.รพ.มหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัมปาศรี ซึ่งให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เช่น การนวดไทย ยาแผนไทย การฝังเข็ม และยังเป็นหน่วยผลิตยาแผนไทยที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยในรพ.มหาสารคามและเครือข่าย</p>
เดลินิวส์	<p>โรคไข้หวัดใหญ่ -เสนอข่าว พญ.รพีพรรณ เดชพิชัย ผอ.สคร.ที่ 3 จ.นครสวรรค์ รายงานสถานการณ์ในพื้นที่ 5 จังหวัดในเขต สคร.3 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 14 พ.ย. 59 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 5,948 ราย เสียชีวิต 3 ราย จ.นครสวรรค์มีผู้ป่วยมากที่สุด ขอให้ประชาชนใช้มาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ ได้แก่ 1.ปิดปาก ปิดจมูกเมื่อไอ จาม 2.ล้างมือบ่อยๆ เมื่อต้องสัมผัสสิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ราวบันได 3.เลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดผู้ป่วย 4.เมื่อป่วยควร หยุดเรียน หยุดงาน และกิจกรรมในสถานที่แออัด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p>ไขหวัดนกในสัตว์ปีก</p> <p>-เสนอข่าว นายชินทร์ ศิรินาถ ผอ.สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า สำนักอนามัยและฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของสำนักงานเขต 9 เขต ได้แก่ ป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองสาน สายไหม มีนบุรี ราชบุรี บูรณะ คลองเตย คลองสามวา จตุจักร และทวีวัฒนา เผ่าระวังโรคไขหวัดนกในตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตในเขตกทม. โดยตรวจร้านค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 20 ร้านต่อเดือน แบ่งเป็นร้านขายเพื่อการบริโภค 15 ร้าน ร้านขายเพื่อเลี้ยงสวยงามและการกีฬา 5 ร้าน เพื่อเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมร้านละ 2 ตัวอย่าง ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.59-31 ส.ค.60 นำไปตรวจหาเชื้อไวรัสไขหวัดนกสายพันธุ์ H7N9 และ H5N1 ที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติกรมปศุสัตว์</p>
ผู้จัดการรายวัน 360	<p>ความคืบหน้าคดีบ่อขยะแพรงษา</p> <p>-เสนอข่าว สืบเนื่องจากสมาคมต้านสภาวะโลกร้อนและชาวบ้าน 163 คน ยื่นฟ้องนายกเทศมนตรี ต.แพรงษา เทศบาลตำบลแพรงษา ผวจ.สมุทรปราการ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายก อบต.แพรงษา สสจ.สมุทรปราการ อุตสาหกรรม จ.สมุทรปราการ กรมควบคุมมลพิษ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรณีได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นรบกวนและน้ำเสียจากบ่อขยะ ทั้งก่อนและหลังการเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะ เมื่อ 16 มี.ค. 2557 ศาลปกครองกลางแผนกคดีสิ่งแวดล้อม มีคำพิพากษาให้นายก อบต.แพรงษา ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นของบ่อขยะ และให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตพื้นที่ รวมทั้งให้ผวจ.สมุทรปราการกำกับดูแลให้นายก อบต.แพรงษา ปฏิบัติตามคำพิพากษาอย่างเคร่งครัด</p>
เดลินิวส์	<p>โรคไขหวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีแผนกำจัดสัตว์ปีกอย่างน้อย 2.78 ล้านตัว หลังตรวจพบการติดเชื้อไวรัสไขหวัดนกสายพันธุ์ เอช 5 เอ็น 6 ในสัตว์ปีก 13 ตัว เมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา แต่ยืนยันว่าการติดเชื้อนี้ไม่กระทบต่อผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ทั้งเนื้อไก่ เนื้อเป็ด และไข่</p>

